

# THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

BÙI VĂN HUẤN \*

*Chính sách hậu phương quân đội giữ một vị trí quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng nói chung, cũng như đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân nói riêng. Trước nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; bởi điều đó có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, tác động tích cực đến việc tăng cường nhân tố chính trị, tinh thần của lực lượng vũ trang nhân dân, động viên toàn quân và toàn dân hằng hái thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.*

NHỮNG năm qua, quán triệt đường lối đổi mới của Đảng, cùng với việc thực hiện tốt chính sách trong quân đội, Quân đội ta đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội tập trung nghiên cứu, xây dựng, bổ sung, đề xuất, ban hành, thể chế và đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách hậu phương quân đội phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Quân đội đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về hậu phương; tổ chức chăm sóc hàng vạn thương binh, bệnh binh; tích cực giải quyết các tồn đọng chính sách sau chiến tranh, như: xác minh, kết luận, báo tử hàng chục vạn liệt sĩ; cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Cam-pu-chia và các vùng rừng núi, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn; thực hiện nhiều chế độ, chính sách nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng tham gia kháng chiến,

người có công với cách mạng, góp phần ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh đất nước. Quân đội cũng phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương mở cuộc vận động chấp hành tốt chính sách hậu phương quân đội. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc cổ vũ, động viên cả về vật chất và tinh thần để cán bộ, chiến sĩ quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với thương binh và những người có công đang tại ngũ; thực hiện tốt việc tham gia chăm sóc, quản lý cán bộ quân đội nghỉ hưu và các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", tặng "Nhà tình nghĩa" v.v.. Chỉ tính

\* Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

từ năm 1994 đến năm 2007, toàn quân đã có nhiều hoạt động rất thiết thực, như đóng góp quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" với số tiền hàng trăm tỉ đồng; phụng dưỡng 1.402 bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đỡ đầu hơn 1.000 con liệt sĩ, con thương binh nặng; đào tạo và bố trí việc làm cho trên 6.000 con thương binh, con liệt sĩ; tặng hơn 24.000 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách. Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt bậc. Các đơn vị đã vượt qua những khó khăn, gian khổ, cất bốc được 64.000 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 39.000 ở trong nước, gần 14.000 ở chiến trường Lào và gần 11.000 ở chiến trường Cam-pu-chia... Đặc biệt, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2007), hưởng ứng phong trào đóng góp thực hiện chương trình xây dựng 1.000 căn "Nhà tình nghĩa" của Bộ Quốc phòng, các đơn vị trong toàn quân đã xây dựng được 1.756 căn nhà (vượt chỉ tiêu 756 căn) tặng các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung giải quyết được một khối lượng lớn các tồn đọng sau chiến tranh, như: xác minh, báo tử 13.000 liệt sĩ; giám định, cấp giấy chứng nhận thương binh cho 57.000 trường hợp; xác nhận và giải quyết trợ cấp một lần cho hàng chục vạn đối tượng tham gia các cuộc kháng chiến trước đây... Riêng 6 tháng đầu năm 2008, các đơn vị đã thăm, tặng quà cho 15.000 đối tượng chính sách; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương tặng quà cho 1.085 gia đình sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo, hướng dẫn mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2008 cho thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan theo đúng quy định; quy tập được 2.089 hài cốt liệt sĩ (655 hài cốt trong nước; 581 hài cốt tại Lào; 853 hài cốt tại Cam-pu-chia).

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, công tác chính sách hậu phương quân đội cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau đây:

**Một là,** ngành chính sách quân đội phải tích cực, chủ động triển khai toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất, đề

nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành các chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội phù hợp với tình hình của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Chỉ thị số 216/CT-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong thời gian tới". Tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi với người có công với cách mạng. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong toàn quân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách hậu phương quân đội và truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ, nhằm phát huy trách nhiệm chính trị, ý thức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

**Hai là,** tiến hành rà soát các chính sách đã ban hành; dự báo tình hình, đề xuất các nội dung trọng tâm về chính sách hậu phương quân đội, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng sau chiến tranh; đẩy nhanh tiến độ và thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Bởi lẽ, đây là vấn đề có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc; làm tốt nhiệm vụ này không chỉ là thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn thể hiện truyền thống, đạo lý của dân tộc ta, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của mọi tầng lớp nhân dân. Cơ quan chính sách các cấp trong toàn quân cần phối hợp với các cấp, các ngành và địa phương sớm hoàn thành công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ; có kế hoạch chặt chẽ, phù hợp để thực hiện những hiệp định đã ký kết với các nước bạn Lào và Cam-pu-chia. Tăng cường công tác tuyên

truyền, thông tin một liệt sĩ; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Hội Cựu chiến binh các cấp, chính quyền và nhân dân địa phương trong nước và các nước bạn để thu thập, xử lý thông tin; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng; bảo đảm kịp thời các điều kiện về lực lượng, phương tiện, ngân sách; chủ động khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Giải quyết tốt hơn nữa vấn đề xác minh, kết luận quân nhân bị thương trong chiến tranh chưa được giám định để hưởng quyền lợi của mình là một nội dung đang được xã hội quan tâm. Cơ quan chính sách cần có hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng sớm được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

*Ba là*, quan tâm chăm lo đời sống gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng; chủ động, tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của cơ quan nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng viên, kết hợp các nguồn lực, từng bước bảo đảm nhà ở cho cán bộ quân đội, nhất là cán bộ có nhiều cống hiến, cán bộ công tác ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Có chính sách cụ thể giúp đỡ gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm góp phần động viên cán bộ yên tâm phục vụ lâu dài trong Quân đội. Ngành chính sách quân đội phối hợp với ngành y nghiên cứu đề xuất việc cải tiến chế độ khám, chữa bệnh đối với thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, bảo đảm thuận lợi, có hiệu quả; thực hiện tốt chế độ đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu, cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo; chế độ an dưỡng, điều dưỡng; chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Phối hợp với các cơ quan và các địa phương thực hiện tốt việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ và đối tượng chính sách. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách hiện hành; đồng thời, nghiên cứu bổ sung các chế độ mới phù hợp đối với các đối tượng tham gia kháng chiến trước đây. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; đẩy nhanh việc giải quyết chế độ hưu trí theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP và Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

chế độ bảo hiểm xã hội trong chính sách tinh giản biên chế đối với công nhân viên chức quốc phòng; chế độ đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại các công ty, doanh nghiệp nhà nước.

*Bốn là*, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác chăm sóc người có công với cách mạng, tạo mọi điều kiện giúp đỡ thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình quân nhân và những người có công phần đầu vươn lên ổn định cuộc sống và đóng góp cho xã hội; đồng thời, khơi dậy, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi thành phần kinh tế và toàn xã hội trong thực hiện các chính sách đã đề ra..., tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách có cuộc sống ổn định cả về vật chất và tinh thần. Động viên mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt việc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu thân nhân liệt sĩ, thương binh nặng; thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách. Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp quân đội tích cực hưởng ứng và có nhiều biện pháp phù hợp nhằm thực hiện chương trình xây dựng 1.500 "Nhà tình nghĩa", "Nhà đồng đội" tặng các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ tại ngũ công tác tại địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn...

Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về chính sách hậu phương quân đội có ý nghĩa to lớn không chỉ trước mắt mà cả lâu dài; không chỉ đối với bản thân các đối tượng chính sách mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tâm tư, tình cảm, tư tưởng và ý thức chính trị của mọi tầng lớp nhân dân. Với bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của mình, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục phần đầu thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; cùng với các cấp, các ngành và các địa phương giải quyết các tồn đọng sau chiến tranh, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách...; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. □